

ค
คำนำ

สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนนับเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่จากอารยธรรมอันยาวนาน มีที่ตั้งในทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นับตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ย ซัง ฉิน ฮั่น เว่ย สุย ถึง ซ้อง หยวน หมิง และชิง เป็นเวลามากกว่า 4000 ปี นับตั้งแต่ประมาณ 2070 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ. 1912 ต่อเนื่องด้วยระบอบสาธารณรัฐ เป็นสาธารณรัฐจีน จากการปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ของพรรคก๊กมินตั๋ง ระหว่าง ค.ศ. 1912 ถึง 1949 มี ดร. ซุนยัตเซ็น และเจียงไคเช็ค เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจสูงสุด การปราศัยของพรรคก๊กมินตั๋งที่ย้ายไปไต้หวัน ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ สถาปนาการเมืองการปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1949 ซึ่งภายหลังมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสู่สังคมนิยมแบบตลาด (Market Socialism) มีเปลี่ยนผ่านผู้นำจำนวน 5 รุ่น จนถึง ค.ศ. 2022 ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 เหมาเจ๋อตง โจวเอนไหหล และจูเต๋อ ระหว่าง ค.ศ. 1949 ถึง 1976 รุ่นที่ 2 เต็งเสี่ยวผิง หลี่เซียนเนี่ยน และหูเห่าป๋อง ระหว่าง ค.ศ. 1976 ถึง 1992 รุ่นที่ 3 เจียงเจ๋อหมิน จู๋หวังจี และหลี่เฉิง ระหว่าง ค.ศ. 1992 ถึง 2001 รุ่นที่ 4 หูจิ่นเทา ระหว่าง ค.ศ. 2002 ถึง ค.ศ. 2011 และรุ่นที่ 5 สีจิ้นผิง นับตั้งแต่ ค.ศ. 2012

สีจิ้นผิง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานคณะกรรมการกลางการทหาร คนปัจจุบัน นับเป็นบุคคลที่ทรงอำนาจและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เทียบเท่าเหมาเจ๋อตง และเต็งเสี่ยวผิง ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก นำมาสู่การกำหนดและการปฏิบัติจากนโยบายในประเทศและนโยบายต่างประเทศที่มุ่งการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สำคัญ คือ นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ และการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย นับเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการขยายอำนาจของจีน นับเป็นสิ่งที่ควรค่ากับการศึกษา การวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง สำเร็จ ลุล่วงได้จากความช่วยเหลือหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ ที่ให้ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย การดำเนินการและการอำนวยความสะดวกในการวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านจากการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการวิจัย หากมีข้อบกพร่องประการใดจากการวิจัย ผู้วิจัยขอน้อมรับและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ธโรธร ตู่ทองคำ

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565